

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
1	<p>การปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 17 หลักสูตร</p> <p><u>การปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 17 หลักสูตร ได้แก่</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรวมกรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 3) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 4) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 5) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 6) หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 13) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 14) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 15) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 16) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 17) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 	<p>อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร (ไม่กระทบโครงสร้าง) จำนวน 17 หลักสูตร ตามเสนอ</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
7	แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 1. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์พทุทธิ ศุภเศรษฐศิริ เป็นกรรมการ (กรรมการสภาวิชาการ) 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
8	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ	แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้ 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ
9	คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์	1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ดังนี้ 1) นายธีระชัย เขมนะสิริ 2) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเวศ วะสี 2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 2) นายธีระชัย เขมนะสิริ เป็นกรรมการ 3) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นกรรมการ 4) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ 5) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 6) ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นกรรมการ 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพัทธ์วิทยา เป็นกรรมการ 8) อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ เป็นกรรมการ 9) อาจารย์พรพรรณ โปรงจิตร เป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
10	คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังนี้</p> <p>1) ดร.พศวัจน์ กนกนาก</p> <p>2) พลตำรวจตรี พิรพันธุ์ เปรมภูติ</p> <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <p>1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ</p> <p>2) ดร.พศวัจน์ กนกนาก เป็นกรรมการ</p> <p>3) พลตำรวจตรี พิรพันธุ์ เปรมภูติ เป็นกรรมการ</p> <p>4) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ</p> <p>5) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ</p> <p>6) ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นกรรมการ</p> <p>7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพัทธ์ น้อยสวัสดิ์ เป็นกรรมการ</p> <p>8) อาจารย์ ดร.ดาริณี ชำนาญหอม เป็นกรรมการ</p> <p>9) อาจารย์เมธี พันธุ์วราทธ เป็นกรรมการ</p> <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>
11	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ดังนี้</p> <p>1) นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ เป็นกรรมการ</p> <p>2) นายสำราญ ถาวรยุศม์ เป็นกรรมการ</p> <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน วัฒนธรรมและศิลปะ ประกอบด้วย</p> <p>1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ</p> <p>2) นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ เป็นกรรมการ</p> <p>3) นายสำราญ ถาวรยุศม์ เป็นกรรมการ</p> <p>4) คณบดีคณะพลศึกษา เป็นกรรมการ</p> <p>5) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>6) ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นกรรมการ</p> <p>7) นายสุรชัย ทุหมัด เป็นกรรมการ</p> <p>8) นางสาวภทรพรรณ พิซเงิน เป็นกรรมการ</p> <p>9) นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ เป็นกรรมการ</p> <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>
12	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา	<p>1. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ดังนี้</p> <p>1) ศ.เกียรติคุณ น.พ.มนตรี ตูจันดา เป็นกรรมการ</p> <p>2) ดร.รวีพร คูหิรัญ เป็นกรรมการ</p> <p>2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ประกอบด้วย</p> <p>1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ</p> <p>2) ศ.เกียรติคุณ น.พ.มนตรี ตูจันดา เป็นกรรมการ</p> <p>3) ดร.รวีพร คูหิรัญ เป็นกรรมการ</p> <p>4) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ</p> <p>5) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นกรรมการ</p> <p>6) ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นกรรมการ</p> <p>7) อาจารย์พะเยาว์ ทองแก้ว เป็นกรรมการ</p> <p>8) อาจารย์ ดร.พิมพ์พัชร พรสวรรค์ เป็นกรรมการ</p> <p>9) อาจารย์ ดร.มานิตา ศรีสิตานนท์ เหลืองกระจ่าง เป็นกรรมการ</p> <p>และให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป</p>



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
13	งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	<p>อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย วงเงินทั้งสิ้น 8,740.56 ล้านบาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ วงเงิน 3,879.60 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ส่วนงานตามมติคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 25642. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ วงเงิน 4,860.96 ล้านบาท จำแนกเป็น<ol style="list-style-type: none">2.1 งบประมาณรายจ่ายของส่วนงานของมหาวิทยาลัย วงเงิน 2,275.43 ล้านบาท2.2 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่มีระเบียบในการบริหารจัดการ เป็นการเฉพาะ วงเงิน 2,585.53 ล้านบาท2.3 การใช้เงินสะสมตั้งงบประมาณรายจ่ายของส่วนงานประกอบด้วย เงินสะสมของส่วนงาน 146.06 ล้านบาท และเงินรายได้สะสมของ มหาวิทยาลัย 54.54 ล้านบาท3. การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อสมทบจ่ายค่าก่อสร้างอาคารรวมใจสาธิต 60 ปี วงเงิน 90.90 ล้านบาท โดยตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2564 54.54 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2565 36.36 ล้านบาท <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ควรสร้างความเข้าใจและปรับแนวคิดเรื่องการใช้เงินงบประมาณใหม่ ว่าภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น แต่ละส่วนงานควรใช้เงิน งบประมาณอย่างคุ้มค่าและไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้หมด โดยเงินงบประมาณที่ใช้ไม่หมดสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น เป็นงบใน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในส่วนงานนั้น ๆ ได้ เป็นต้น2. มหาวิทยาลัยควรนำแนวคิดการบริหารงานแบบเอกชน มาปรับใช้กับ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลทันตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม จะเป็นการ เพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกมาก3. เนื่องจากประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ปี 2563 มีวงเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 สภามหาวิทยาลัยจึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณากระแสเงินสด (Cash flow) ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อีกครั้ง



ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>4. ขึ้นชมกรอบนโยบายการใช้งานงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยควรส่งเสริม “การเรียนรู้” ที่ดี และเป็นผู้นำทาง IT เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงความรู้ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้อาจารย์มีความคิดเชิงระบบและการจัดการแบบครบวงจร</p> <p>5. ควรวិเคราะห์การใช้งานงบประมาณเพื่อร่วมบรรเทาและแก้ไขสถานการณ์ Covid - 19 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย ว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ เกิดผลกระทบเช่นไร และทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อวางแผนการรองรับกับสถานการณ์เช่นนี้ต่อไปอย่างไร</p>
14	ขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	<p>อนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. อนุมัติให้มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก2. เห็นชอบให้มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี มอบอาคารผู้ป่วยนอกให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว3. รับรองมติ เรื่องขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ควรต้องประสานงานกับมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยต้องคำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของสูงสุดของรัฐ</p>

